

*
Số 93 -KH/TU**KẾ HOẠCH****thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
người có công với cách mạng**

Thời gian qua, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta về “Uống nước nhớ nguồn”, công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” theo Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 14-12-2006 của Ban Bí thư luôn được các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng. Đến nay toàn tỉnh có trên 112.000 người có công với cách mạng đã được công nhận và hưởng chế độ. Làm tốt công tác quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia trong cuộc chiến tranh giúp bạn thoát khỏi bọn diệt chủng Ponpôt về an táng ở các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; quan tâm đầu tư nâng cấp các công trình nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ,... Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã thật sự đi vào cuộc sống và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân trong tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công vẫn còn những hạn chế: một số trường hợp trực tiếp tham gia công tác trong kháng chiến nhưng do bị thất lạc hồ sơ, không làm đủ thủ tục nên đến nay vẫn chưa được công nhận và giải quyết chế độ; vẫn còn liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh đến nay chưa tìm được phần mộ; đời sống của một số gia đình người có công vẫn còn khó khăn, nhất là những gia đình sống ở vùng sâu, vùng căn cứ kháng chiến, vùng biên giới và hải đảo. Những hạn chế nêu trên, một phần do hậu quả của cuộc chiến tranh kéo dài nên việc giải quyết các tổn động về chính sách sau chiến tranh gặp nhiều khó khăn, phức tạp; trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, ở một số địa phương, đơn vị thiếu sự quan tâm sâu sát; công tác kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên; nguồn lực thực hiện các chính sách ưu đãi còn hạn hẹp, chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước, chưa thu hút được các nguồn lực trong xã hội; một bộ phận gia đình chính sách chưa nỗ lực phấn đấu vươn lên.

Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Quán triệt và nhận thức đầy đủ các quan điểm chỉ đạo trong Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với người có công với cách mạng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

- Thực hiện đúng và đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công, đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”. Đồng thời tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác người có công với cách mạng. Đẩy mạnh xã hội hoá, khuyến khích các tổ chức và người dân tham gia, tạo mọi điều kiện để giúp đỡ người có công, đồng thời phát huy tối đa khả năng của người có công và gia đình tự vươn lên trong cuộc sống.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ người có công với cách mạng; xác định việc chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là bổn phận, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

2- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, nghị định hướng dẫn của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của các cơ quan Trung ương về người có công với cách mạng. Thực hiện kịp thời, đúng và đầy đủ, chu đáo các chế độ ưu đãi đối với người có công, tiếp tục đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách ưu đãi đối với người có công. Đẩy mạnh xã hội hoá việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ những người có công có hoàn cảnh khó khăn để họ vươn lên trong cuộc sống. Phấn đấu đến năm 2020, 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

3- Tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng theo Kết luận số 63-KL/TW, ngày 27-5-2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Giải quyết dứt điểm các trường hợp đề nghị xác nhận người có công trong chiến tranh còn tồn đọng, đảm bảo tính công khai, minh bạch, đúng đối tượng và không để sót; từng bước rà soát, phân loại và có hướng giải quyết đối với các đối tượng người có công với cách mạng còn tồn đọng, phấn đấu đến năm 2020, giải quyết cơ bản hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác phối hợp hiệu quả giữa các sở, ngành của tỉnh với các huyện, thị,

thành phố trong thực hiện công tác người có công với cách mạng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức, trách nhiệm của cán bộ làm công tác chính sách. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện luật pháp, chính sách đối với người có công với cách mạng.

4- Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh còn thất lạc trên địa bàn tỉnh và các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 15-5-2013 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến năm 2020 và những năm tiếp theo; đồng thời tiếp tục thực hiện kế hoạch xác định thông tin mộ liệt sĩ.

5- Đa dạng hóa các nguồn lực xã hội đối với người có công với cách mạng, kết hợp việc bố trí ngân sách nhà nước với đẩy mạnh huy động; gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; quan tâm công tác tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các công trình nghĩa trang liệt sĩ, Bia ghi công, Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, tượng đài Bác Hồ ở Phú Quốc, cơ sở điều dưỡng cho người có công với cách mạng.

6- Các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng việc làm thiết thực tích cực tham gia có trách nhiệm đối với công tác người có công với cách mạng và phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Biểu dương, khen thưởng những tấm gương tiêu biểu của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ gương mẫu vượt khó vươn lên tạo dựng cuộc sống tốt đẹp cho mình và góp phần xây dựng đất nước. Chỉ đạo kiện toàn Ban Quản lý quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp theo quy định tại Nghị định số 45/2006/NĐ-CP, ngày 28-4-2006.

7- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý của chính quyền các cấp và tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị đối với công tác người có công với cách mạng. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp và nhân dân trong công tác chăm sóc người có công với cách mạng; thực hiện tốt việc giám sát thực hiện chính sách người có công với cách mạng; kiến nghị với cấp ủy và cơ quan nhà nước các cấp kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan, bảo đảm quyền lợi của người có công với cách mạng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng và kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành có liên quan, các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch này.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác người có công với cách mạng.

- Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. *nl*

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đảng;
- Các đ/c Tỉnh ủy viên;
- Các ban, BCS đảng, đảng đoàn các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy, ĐUTT;
- Lưu.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Đặng Tuyết Em